

Số: 02/TB - BLL

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Của Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử

**Kính gửi: Đại diện cựu sinh viên các lớp thuộc Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Giao thông vận tải**

Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu Nhà trường và nguyện vọng của các Cựu sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải về tổ chức, thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên của Trường để tiến tới thành lập Hội cựu sinh viên Đại học giao thông vận tải. Với mục tiêu tăng cường sự gắn kết giữa các cựu sinh viên, tạo cầu nối liên lạc giữa các thế hệ sinh viên và nhà trường, ngày 21/6/2015, Lãnh đạo trường đã ra quyết định thành lập Ban liên lạc lâm thời cựu sinh viên trường.

Căn cứ chương trình, kế hoạch của Ban liên lạc trường, ngày 19/9/2015 Khoa Điện - Điện tử đã tổ chức “*Hội nghị Ban liên lạc cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử*”, với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử, Lãnh đạo các bộ môn cùng các cựu sinh viên đại diện cho 129 lớp thuộc 8 chuyên ngành (từ khóa 8 đến khóa 52). Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao với chủ trương của nhà trường, của Khoa cũng như nguyện vọng của các cựu sinh viên về việc thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên. Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến cho dự thảo “*Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên trường*” và thống nhất một số điểm chủ yếu để xây dựng “*Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử*”. Đồng thời Hội nghị cũng đã bầu 20 đại biểu đại diện cho cựu sinh viên Khoa tham dự Đại hội cựu sinh viên trường ĐHGTVT lần thứ nhất (*biên bản Hội nghị được gửi kèm theo - thông báo số 1*).

Ngày 10/10/2015, Đại hội đại biểu cựu sinh viên trường ĐHGTVT lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được tổ chức, với sự triệu tập gần 300 đại biểu cựu sinh viên đại diện cho trên 6 vạn cựu sinh viên của các thế hệ, các khoa, ngành. Tới dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Bộ giao thông vận tải, Ban giám hiệu nhà trường, các đại biểu đại diện các cơ quan, hữu quan. Với tinh thần đại hội “***Chúng tôi tự hào về nhà trường, nhà trường tự hào về chúng tôi***” Đại hội đã thành công tốt đẹp, đã thông qua “*Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên trường*”, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban liên lạc trong nhiệm kỳ và trước mắt. Đại hội cũng đã bầu Ban liên lạc trường gồm 55 đ/c (trong đó Trưởng ban là Anh Phạm Hồng Sơn TGD Ban quản lý dự án 2 - Cựu SV lớp đường bộ K19, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Tiến Thọ K23,

Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban An toàn GT quốc gia Khuất Việt Hùng K33, Khoa có đại diện là Thầy Nguyễn Cảnh Minh K21). Tại Đại hội, Ban liên lạc đã báo cáo kết quả hoạt động bước đầu đáng ghi nhận và tự hào, đó là đã quyên góp được gần 1,8 tỷ đồng để xây dựng “*Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên GTVT*” đã trao 172 suất học bổng với 464 triệu đồng trong thời gian qua; đồng thời quyên góp được gần 1 tỷ đồng để xây dựng công trình kỷ niệm “*Bức phù điêu*” bằng đá (4 x 10,5)m tại trường nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường ĐH GTVT 15/11/2015(*ng nghị quyết đại hội và quy chế BLL trường sẽ được truyền tải tới các lớp trong thời gian gần nhất*).

Thực hiện “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên trường” với cơ cấu tổ chức BLL cựu sinh viên theo 3 mức: “**Ban liên lạc Trường - Ban liên lạc Khoa - Ban liên lạc lớp**”, trong đó lấy Ban liên lạc lớp làm hạt nhân để gắn kết giữa các Ban liên lạc với từng cựu sinh viên. Ngày ngày 27/10/2015, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử và thường trực đoàn đại biểu của Khoa đã họp, cử Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử gồm 27 đ/c với cơ cấu đại diện: cho các vùng miền, cho 8 chuyên ngành của Khoa, cho các thế hệ từ khóa 8 đến khóa 52. Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được Ban liên lạc trường chuẩn y công nhận.

Vì vậy để tiếp tục kiện toàn tổ chức hệ thống Ban liên lạc cựu sinh viên Đại học giao thông vận tải, cũng như triển khai một số hoạt động trong thời gian trước mắt, Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử xin chia sẻ thông tin và thông báo tới đại diện các Lớp cựu sinh viên Khoa như sau:

1. Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử chính thức đi vào hoạt động. Ban liên lạc khoa gồm 27 ủy viên trong đó có: Trưởng ban, 3 Phó ban và 4 Tiểu ban công tác (*Danh sách được gửi kèm*) để các Lớp biết và tiện liên hệ công tác.
2. Đề nghị đại diện các lớp phổ biến, truyền tải thông tin về sự hình thành và kết quả hoạt động bước đầu của Ban liên lạc cựu sinh viên Trường, Khoa tới toàn thể các anh chị em cựu sinh viên của lớp để biết và ủng hộ.
3. Với tôn chỉ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đề nghị đại diện các Lớp vận động các thành viên trong lớp tự nguyện đăng ký tham gia. Lập danh sách (gồm họ tên, nơi làm việc, thông tin cá nhân để liên hệ) danh sách các thành viên tham gia gửi về Tiểu ban Nhân sự - Truyền thông của Ban liên lạc Khoa để cập nhật vào dữ liệu cựu sinh viên Khoa, Trường.
4. Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến các thành viên trong lớp để bầu/cử Ban liên lạc lớp (từ 3 đến 5 đ/c) trong đó có Trưởng ban. Gửi danh sách Ban liên lạc lớp về Tiểu ban Nhân sự - Truyền thông của Ban liên lạc Khoa.
5. Một số hoạt động chủ yếu của cựu sinh viên Khoa như sau:

a/ Cùng cố tổ chức, nhân sự Ban liên lạc xuyên suốt từ Lớp - Khoa - Trường, cập nhật cơ sở dữ liệu thành viên tham gia. Hoàn thiện “*Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban liên lạc Khoa Điện - Điện tử*”, xây dựng chương trình và phương hướng hoạt động cho cả nhiệm kỳ và từng năm.

b/ Tổ chức các sự kiện và hoạt động của cựu sinh viên khoa theo chương trình công tác. Dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu cựu sinh viên khoa vào năm 2008 và họp mặt truyền thống cựu sinh viên Khoa nhân dịp chào mừng 20 năm ngày thành lập Khoa Điện - Điện tử (1998-2018).

c/ Trước mắt là sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải (15/11/1955 - 15/11/2015), Nhà trường sẽ tổ chức lễ mit tinh và đón nhận Huân chương của Nhà nước trao tặng vào sáng 14/11/2015. Ban liên lạc Khoa dự kiến hoạt động chào mừng :

- Các lớp có thể tổ chức hội lớp, chúc mừng nhà trường trong khoảng thời gian từ ngày 01/11 đến ngày 13/11/2015.
- Ban liên lạc khoa sẽ tổ chức đoàn đại diện cho cựu sinh viên Khoa đến chúc mừng trường vào chiều 13/11/2015. Sau đó họp Ban liên lạc Khoa.

Vì vậy các lớp có điều kiện hội lớp, cũng như cử đại diện tham gia cùng Ban liên lạc Khoa đến chúc mừng Ban giám hiệu nhà trường thì thông tin để Ban LL Khoa biết, đón tiếp. Ban liên lạc Khoa mong nhận được sự quan tâm tham dự và ủng hộ tài trợ của các lớp và các Cựu sinh viên.

Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên (để truyền tải, thực hiện)
- Toàn thể các cựu sinh viên Khoa Đ-ĐT
- Ban chủ nhiệm Khoa Đ-ĐT
- Các ủy viên Ban liên lạc Khoa Đ-ĐT
- Lưu Tiểu ban NS-TT

**T/M. BLL CỰU SINH VIÊN KHOA Đ-ĐT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Trọng Đại